

## เพียงแค...คิดถึงเรา

“มองไปทางซ้ายละก็ติด มองไปทางขวาละก็ติด มองไปข้างหน้าละก็ติด มองไปข้างหลังละก็ติด” เนื้อเพลง “หนี่รถติด” ศิลปิน “นุ้ย เชิญยิ้ม” น่าจะเหมาะกับบรรยากาศของบ้านเราในขณะนี้ ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็ติดขัดไปหมด แต่ถึงแม้จะติดขัดไปหมดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออก ขยับนิดขยับหน่อยก็พอไปต่อกันได้อยู่ แต่เมื่อมีข่าวการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา : โควิด - 19 ที่ยังคงควบคุมไม่ได้ ก็ยิ่งทำให้ระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยย่ำแย่ลงมากกว่าเดิม พ่อค้าแม่ขายมีรายได้ลดลงขายของได้บ้างไม่ได้บ้าง ธุรกิจหลายแห่งปิดกิจการเลิกจ้างพนักงาน มีคนตกงานเพิ่มขึ้นมากมาย จะมีสักกี่คนที่เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ ถ้าไม่ได้เตรียมตัวละต้องทำยังไง สิ่งที่ต้องทำ คือ ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด เมื่อมีปัญหาอย่ามอมมิทางแก้เสมอ และเมื่อปรับตัวได้แล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งในวันข้างหน้า เพียงเท่านั้นเราก็จะมีหนทางเดินต่อไปได้อีกครั้ง

สมาชิกส่วนใหญ่ของ สอ.นย.เป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือมีรายได้ประจำที่มั่นคง เศรษฐกิจของประเทศที่ขึ้น ๆ ลง ๆ แบบจะไม่มีผลกับเงินเดือนที่ได้รับ แต่มีผลกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ต้องจ่ายเงินซื้อของในราคาแพงขึ้นกว่าเดิม ทำให้เงินออมแต่ละเดือนอาจลดลงเพราะต้องถูกนำมาใช้จ่ายมากขึ้น สมาชิกที่ออมเงินแบบมีเป้าหมายอาจต้องปรับเปลี่ยนแผนการออมเงินใหม่ ถ้าต้องการให้เป้าหมายของการออมเงินยังเป็นเหมือนเดิม ก็คงต้องออมเงินเพิ่มมากขึ้นใช้จ่ายให้น้อยลง หรือหาแหล่งออมเงินใหม่ที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้นกว่าเดิม เพราะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลง สถาบันการเงินต่าง ๆ รวมถึงสหกรณ์ปรับลดทั้งดอกเบี้ยฝากและดอกเบี้ยกู้ แต่ถ้าสมาชิกไม่มีการเปลี่ยนแผนการออมเงินใหม่ นั่นหมายถึงเป้าหมายการออมเงินของสมาชิกก็จะเปลี่ยนแปลงไป

สมาชิก สอ.นย.นอกจากเป็นนักลงทุนหรือเจ้าของกิจการโดยการถือหุ้นรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากส่วนแบ่งกำไรของ สอ.นย. นอกจากนี้เป็นนักออมโดยการฝากเงินรับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยจากการฝากเงินกับ สอ.นย. ยังเป็นลูกค้าของ สอ.นย.โดยการกู้เงินเพื่อนำไปประกอบธุรกิจ หรือเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองและครอบครัว ก็ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเฉลี่ยคืนจากส่วนแบ่งกำไรของ สอ.นย. ทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลังหักเฉลี่ยคืนประจำปีนั้นต่ำกว่าการกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ในช่วงดอกเบี้ยขาลงเช่นนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้กู้เงินอย่างมาก สมาชิกที่กู้เงินกับ สอ.นย.ก็ได้รับประโยชน์จากการที่ สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เมื่อวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ ในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี สำหรับสมาชิกที่ชำระหนี้ให้ สอ.นย.แบบคงยอดหรือจ่ายรายเดือนเท่ากันทุกเดือน หนี้เงินกู้ของสมาชิกจะหมดเร็วขึ้น แต่สำหรับสมาชิกที่ชำระหนี้แบบคงต้น (เงินต้นเท่ากันทุกงวด) หรือจ่ายรายเดือนไม่เท่ากัน สอ.นย.จะส่งหักเงินได้รายเดือนสมาชิกมาชำระหนี้ลดลง สมาชิกจะมีเงินเหลือใช้รายเดือนเพิ่มขึ้น แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าอย่าประมาทในการใช้เงิน ถึงจะมีหนี้สิน ก็ต้องแบ่งส่วนเป็นเงินออมเพื่ออนาคตด้วยเช่นกัน คงไม่ติแน่ถ้าเราจะมีหนี้ติดตัวไปตลอดชีวิต

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลง ทำให้เกิดข่าวอาชญากรรมขึ้นมากมาย มีอาชญากรรมเพิ่มขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ส่วนใหญ่ทำไปเพราะต้องการเงินไปใช้จ่าย ต้องการเงินไปใช้หนี้ ตัดสินใจทำโดยไร้คำปรึกษา คิดเพียงว่าไม่มีใครสามารถช่วยได้ เรามาลองเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ ปัญหาเกิดขึ้นได้ก็ต้องแก้ได้ ถ้าเราแก้ปัญหาเองไม่ได้ก็ต้องหาใครมาช่วยแก้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ การที่เรามาร่วมกันเป็น สอ.นย. ก็เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม ด้านการเงิน ด้านความรู้ “คนมีก็เอาเงินมาฝาก ทุกข์ยากก็มาถอน เดือดร้อนก็มากู้ ไม่รู้ก็มาถาม” เมื่อมีปัญหาด้านการเงินต้องการคำปรึกษาอย่าลืมนึกถึงเรา เพราะพวกเราคือ สมาชิก สอ.นย. ไม่รู้จะคิดถึงใครก็ขอให้คิดถึงเรา เราขอเป็นหนึ่งในใจคุณ




### กระดานข่าว สอ.นย.

๑. สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สำหรับสมาชิก ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๒. สอ.นย.ให้บริการกู้เงินไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝาก (รับเงินเร็วกว่า)
๓. สอ.นย.รับฝากเงินออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อบัญชีต่อเดือน
๔. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี ยกเว้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน (ไม่รวมหนี้) ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.พ.๖๓
๕. สอ.นย.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี ยกเว้น ประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์มั่นคง ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค.๖๓

สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่.....

เว็บไซต์ : <http://www.thaimarinecoop.com>

Line ID : @chh4689l หรือ 

เฟซบุ๊ก : <https://www.facebook.com/marinecoop1>

อีเมล : [thaimarinecoop@gmail.com](mailto:thaimarinecoop@gmail.com)

โทรศัพท์ : ๐ - ๓๘๓๐ - ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ - ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒

มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ - ๒๘๕๑ - ๒๗๐๕ จุรการ ๐๘ - ๖๓๖๗ - ๑๑๙๑  
การเงิน ๐๖ - ๑๖๑๗ - ๖๙๘๗ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๐๖ - ๓๓๓๙ - ๑๑๐๐